

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทดังกล่าวข้างต้น แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ	การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
<p><u>การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม</u></p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะของ บริษัทมีรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 216.77 ล้านบาท และในงบการเงินรวมแสดงรายการค่าความนิยม จำนวน 15.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในปี 2558 ซึ่งบริษัทต้องทดสอบการด้อยค่าของความนิยมทุกปีและต้องทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ กระบวนการทดสอบการด้อยค่านั้นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะข้อสมมติฐานสำหรับการประมาณการกระแสเงินสด และการพิจารณาอัตราคิดลดในการกำหนดมูลค่ากระแสเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.19 12 และ 17 ซึ่งแสดงรายละเอียดการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหาร</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าหลัก ๆ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความเข้าใจในการมองประเด็นข้อบ่งชี้การด้อยค่าและกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร - สอบทานเอกสารประกอบที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้การด้อยค่าหรือไม่ ณ วันสิ้นปีควบคู่กับการประเมินความเหมาะสมของวิธีการคำนวณมูลค่าและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ - ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตโดยการคิดลด - ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน - สอบทานการวิเคราะห์การอ่อนไหวที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน <p>ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับสมมติฐานและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย</p>

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ	การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
<p><u>สินค้าคงเหลือ</u></p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินค้าคงเหลือ จำนวน 1,105.14 ล้านบาท และ 1,032.48 ล้านบาท ตามลำดับ</p> <p>สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากประมาณการราคาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย</p> <p>ผู้บริหารจัดทำรายงานการคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และประเมินความเสี่ยงของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ วันสิ้นปีและวันสิ้นงวด</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบเรื่องนี้เนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่องบการเงินและการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอ้างอิงราคาขายจากราคาตลาดในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของราคาตามตลาดโลก สภาวะการแข่งขันทางการตลาดและสถานการณ์ภายในอุตสาหกรรม</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความเข้าใจนโยบายการคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงสอบทานความถูกต้อง ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ ตามนโยบายบัญชีของบริษัท - ทดสอบการควบคุมภายในของระบบการจัดซื้อ ตั้งแต่การขอสั่งซื้อ การสั่งซื้อ การรับของ การจ่ายเงินและจนกระทั่งการบันทึกบัญชี เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือมีความถูกต้อง - สอบถามผู้บริหารและประเมินความเหมาะสมของราคาขายต่อหน่วยที่ใช้ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยทดสอบกับใบเสนอราคาขาย และรายงานราคาขายเทียบกับราคาตลาด ณ วันสิ้นปี - ทดสอบการคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ วันสิ้นปี ทั้งสินค้าประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงกระทบยอดการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบข้อแตกต่างที่มีสาระสำคัญ <p>จากการปฏิบัติงานตามวิธีการข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าราคาขายที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องตามหลักฐานที่มีอยู่</p>

เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่ปฏิบัติงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าสอบทานภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับความเข้าใจในข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับจากการตรวจสอบ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงบการเงินของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อความเห็นของข้าพเจ้า ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็น หากข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ลักษณะ ดีตระกูลวัฒนผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9056

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	352,593	132,111	330,383	119,255
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	7, 9	363,557	275,391	409,367	313,869
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	1,105,143	1,056,060	1,032,484	1,013,683
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า		441	11,079	441	11,079
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อย	7	-	-	17,415	32,802
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		-	10,012	-	10,012
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน		3,928	1,682	-	298
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,404	5,926	2,301	2,797
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,831,066	1,492,261	1,792,391	1,503,795
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	11	1,052	72,357	1,052	72,357
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	216,770	216,770
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บริษัทย่อย	7	-	-	12,686	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	593,133	605,188	278,635	280,489
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	14	11,255	13,547	80,273	87,270
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	15	1,271	1,609	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16	2,083	1,303	1,915	1,055
ค่าความนิยม	17	15,086	15,086	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,541	1,541	1,537	1,537
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	1,012	2,047	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		626,433	712,678	592,868	659,478
รวมสินทรัพย์		2,457,499	2,204,939	2,385,259	2,163,273

กรรมการ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
(นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	-	176,240	-	176,240
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7, 19	30,229	149,090	34,968	155,582
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	14.2	1,483	2,776	5,340	5,092
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		62,281	45,343	55,545	45,343
ภาษีขายค้างจ่าย		4,095	2,735	3,572	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20	38,908	27,274	31,159	21,595
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,727	4,791	5,615	2,840
รวมหนี้สินหมุนเวียน		143,723	408,249	136,199	406,692
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	17,794	22,303	15,562	18,455
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ	14.2	4,219	5,702	77,551	82,890
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	23	13,940	13,077	4,832	3,694
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		35,953	41,082	97,945	105,039
รวมหนี้สิน		179,676	449,331	234,144	511,731

กรรมการ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
(นายแสงรุ่ง นิตินาเวช)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
- ทุนจดทะเบียน 499,998,995 หุ้น (2563 : 549,999,244 หุ้น)	24.1	499,998	550,000	499,998
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว หุ้นสามัญ 499,997,946 หุ้น (2563 : 449,999,095 หุ้น)	24.1	499,998	449,999	499,998
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		121,762	121,762	121,762
กำไรสะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	24.2	50,000	50,000	50,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		1,584,633	1,109,614	1,434,973
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		22,866	26,108	44,382
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		2,279,259	1,757,483	2,151,115
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		(1,436)	(1,875)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		2,277,823	1,755,608	2,151,115
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,457,499	2,204,939	2,385,259

กรรมการ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
(นายแสงรุ่ง นิตีภาวะชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
รายได้				
รายได้จากการขาย	6,352,680	5,484,167	6,308,927	5,428,829
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	168,133	118,858	162,021	114,452
รวมรายได้	26	6,520,813	6,470,948	5,543,281
ต้นทุนขาย				
ต้นทุนขาย	(5,371,701)	(4,865,660)	(5,403,717)	(4,869,570)
กำไรขั้นต้น		1,149,112	1,067,231	673,711
รายได้ดอกเบี้ยรับ	26	1,801	2,059	3,375
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	13,252
รายได้อื่น		32,513	20,837	34,618
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		1,183,426	760,261	1,117,970
ค่าใช้จ่ายในการขาย	25	(127,474)	(137,563)	(129,698)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25	(107,845)	(109,944)	(92,515)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		(21,703)	(20,783)	-
รวมค่าใช้จ่าย		(257,022)	(268,290)	(234,404)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน		926,404	491,971	895,757
ต้นทุนทางการเงิน	26	(1,716)	(7,957)	(5,508)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		924,688	484,014	890,249
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(186,636)	(73,817)	(178,179)
กำไรสำหรับปี		738,052	410,197	712,070
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะต้องจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินเป็น				
เงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษี		(3,340)	(754)	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		734,712	409,443	712,070

กรรมการ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
(นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน)

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	737,515	410,165	712,070	378,900
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	537	32	-	-
	738,052	410,197	712,070	378,900
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	734,273	409,433	712,070	378,900
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	439	10	-	-
	734,712	409,443	712,070	378,900
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท : หุ้น)	1.47	0.82	1.42	0.76
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)	499,998	499,998	499,998	499,998

กรรมการ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
(นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน)

บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท											รวม
	กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น						
	ทุนเรือนหุ้นที่ รับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรเพื่อ		ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนค่าจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนในบริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน อำนาจควบคุม	
			สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาที่ดิน	ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่า งบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ					
งบการเงินรวม												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	449,999	121,762	45,000	735,949	59,322		(2,665)	(29,817)	26,840	1,379,550	(1,885)	1,377,665
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น												
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายระหว่างปี	24.1	-	-	5,000	(5,000)	-	-	-	-	-	-	-
เงินสดปันผลจ่าย	24.3	-	-	-	(31,500)	-	-	-	-	(31,500)	-	(31,500)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น				5,000	(36,500)	-	-	-	-	(31,500)	-	(31,500)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				410,165	-		(732)	-	(732)	409,433	10	409,443
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				410,165	-		(732)	-	(732)	409,433	10	409,443
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	449,999	121,762	50,000	1,109,614	59,322		(3,397)	(29,817)	26,108	1,757,483	(1,875)	1,755,608
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	449,999	121,762	50,000	1,109,614	59,322		(3,397)	(29,817)	26,108	1,757,483	(1,875)	1,755,608
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น												
เพิ่มทุนจดทะเบียน	24.1	49,999	-	-	-	-	-	-	-	49,999	-	49,999
เงินสดปันผลจ่าย	24.3	-	-	-	(262,496)	-	-	-	-	(262,496)	-	(262,496)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น		49,999	-	-	(262,496)	-	-	-	-	(212,497)	-	(212,497)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				737,515	-		(3,242)	-	(3,242)	734,273	439	734,712
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				737,515	-		(3,242)	-	(3,242)	734,273	439	734,712
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	499,998	121,762	50,000	1,584,633	59,322		(6,639)	(29,817)	22,866	2,279,259	(1,436)	2,277,823

กรรมการ
 (นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
 (นายแสงรุ่ง นิตติภาวะชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท 2 เอส เมทอลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ รับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
			สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
					ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาที่ดิน	
งบการเงินเฉพาะของบริษัท						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	449,999	121,762	45,000	642,999	44,382	1,304,142
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น						-
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายระหว่างปี	24.1	-	5,000	(5,000)	-	-
เงินสดปันผลจ่าย	24.3	-	-	(31,500)	-	(31,500)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น	-	-	5,000	(36,500)	-	(31,500)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	378,900	-	378,900
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	378,900	-	378,900
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	449,999	121,762	50,000	985,399	44,382	1,651,542
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	449,999	121,762	50,000	985,399	44,382	1,651,542
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น						
เพิ่มทุนจดทะเบียน	24.1	49,999	-	-	-	49,999
เงินปันผลจ่าย	24.3	-	-	(262,496)	-	(262,496)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น	49,999	-	-	(262,496)	-	(212,497)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	712,070	-	712,070
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	712,070	-	712,070
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	499,998	121,762	50,000	1,434,973	44,382	2,151,115

กรรมการ
 (นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
 (นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	924,688	484,014	890,249	455,019
ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจาก				
กิจกรรมดำเนินงาน:-				
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าหนี้สงสัยจะสูญ	(2,838)	10,059	(2,797)	10,066
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	17,678	(3,030)	17,678	(3,030)
ค่าเสื่อมราคา	48,527	46,682	24,690	21,034
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,163)	(446)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	15	(106)	23	(105)
ค่าตัดจำหน่าย	483	593	385	426
ดอกเบี้ยรับ	(1,801)	(2,059)	(2,869)	(3,375)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,716	7,957	5,508	10,517
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	1,633	1,934	1,418	1,655
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	986,938	545,598	934,285	492,207
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(85,328)	63,627	(92,701)	120,842
สินค้าคงเหลือ	(66,761)	(495,784)	(36,479)	(519,919)
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า	10,638	130,013	10,638	130,013
ภาษีซื้อเรียกคืน	10,012	(9,755)	10,012	(10,012)
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน	(2,246)	668	298	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,507	(254)	496	(593)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(600)	-	(599)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(118,861)	120,485	(120,614)	120,810
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,799	(2,259)	9,729	(2,456)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจัดส่ง	1,360	254	3,572	(1,149)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,936	(2,113)	2,774	(3,081)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(6,142)	(256)	(4,311)	(125)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	746,852	349,624	717,699	325,938
จ่ายดอกเบี้ย	(1,881)	(8,581)	(5,672)	(11,140)
จ่ายภาษีเงินได้	(170,784)	(35,280)	(166,839)	(33,095)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	574,187	305,763	545,188	281,703

กรรมการ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ

(นายแสงรุ่ง นิตติภาวะชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับค่าดอกเบี้ย	1,801	2,060	2,869	3,375
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	71,305	(71,305)	71,305	(71,305)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(33,958)	(97,067)	(15,953)	(39,855)
จำหน่ายอุปกรณ์	100	152	91	152
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,263)	(249)	(1,245)	(27)
รับคืนจากเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย	-	-	-	12,000
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(12,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	37,985	(166,409)	57,067	(107,660)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(176,240)	(105,994)	(176,240)	(105,994)
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(1,000)	(5,000)
รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	3,701	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,776)	(1,291)	(5,091)	(3,843)
รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	49,999	-	49,999	-
จ่ายเงินสดปันผล	(262,496)	(31,500)	(262,496)	(31,500)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(391,513)	(138,785)	(391,127)	(146,337)
ขาดทุน อัตรแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(177)	(308)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	220,482	261	211,128	27,706
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	132,111	131,850	119,255	91,549
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	352,593	132,111	330,383	119,255
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :				
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	-	9,769	-	42,599

กรรมการ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ
(นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน)

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

1. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็กตัวซี และลวดตะแกรงเหล็ก รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย โดยมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกัน 3 บริษัท ดังนี้

บริษัทย่อย

- บริษัท นิสเทิร์น สตีล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างผลิตเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็กตัวซี และลวดตะแกรงเหล็ก
- บริษัท เมกก้า ทรานส์แอนดโลจิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้า
- บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น และเหล็กตัวซี รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย

2. ข้อมูลทั่วไปและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา บริษัทมีคลังสินค้า 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้น นโยบายทางบัญชีเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 13) และผลประโยชน์พนักงานหลักออกจากงาน (หมายเหตุข้อ 21)

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้บริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลที่ดีที่สุดที่ผู้บริหารทราบจนถึงวันที่ในรายงานทางการเงินฉบับนี้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างปี

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

3.1.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ได้มีการปรับปรุงคำนิยามของ "ความมีสาระสำคัญ" โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ใช้ให้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังทำให้มีการปรับปรุง TFRS ฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานฉบับนี้ มีการปรับปรุงข้อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เพิ่มทางเลือกให้กับกิจการในการทำ "การทดสอบการกระจุกตัว (Concentration Test)" เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาประเมินความแตกต่างสำหรับรายการที่ซื้อสินทรัพย์และการรวมธุรกิจ
- ปรับปรุงคำนิยามของ "ธุรกิจ" ใหม่ ซึ่งกำหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนำมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำนิยามของ "ผลผลิต" โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

3.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานเหล่านี้ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น

3.1.4 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

กรอบแนวคิดนี้ได้ปรับปรุงคำนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

- การวัดมูลค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกจากงบการเงิน

นอกจากนี้ กรอบแนวคิดนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดทำให้มีการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32

3.1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการปรับปรุง เรื่อง การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ซึ่งให้ทางเลือกแก่ผู้เช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ที่เช่าเงื่อนไขตามมาตรฐานนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นครั้งแรกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 และไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย และแนวปฏิบัติทางบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายงานทางการเงินที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- การใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) จะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นอันเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ 2) เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ โดยกิจการไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย
- ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มีประสิทธิผล

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 มีดังต่อไปนี้

- ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึง วิธีการที่กิจการใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น
- ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แยกตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการ ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การพิจารณาภาพรวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์ในการวัดมูลค่าดังต่อไปนี้

4.2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทจัดทำงบการเงินรวมจากงบการเงินของบริษัทและงบการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด ทั้งนี้ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นวันที่ 31 ธันวาคม เช่นเดียวกับของบริษัท

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหว่างกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงรายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัทได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว หากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายระหว่างกันมีการกลับรายการในการจัดทำงบการเงินรวม สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกทดสอบการต่อค้าในภาพรวมของกลุ่มบริษัท จำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินของบริษัทย่อยจะถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

กำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อยที่ซื้อและขายในระหว่างปีจะรับรู้นับจากวันที่มีการซื้อและหยุดรับรู้ตั้งแต่วันที่มีการขาย (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทจัดสรรกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของของบริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

4.3 การรวมธุรกิจ

บริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัท (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับโอน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทที่ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง บริษัทจะวัดมูลค่าส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทที่ถูกซื้อ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทที่ถูกซื้อ

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่รับโอน ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทที่ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

4.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุนอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

4.5 รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานดำเนินงาน 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงานผลิตและซื้อมาขายไป ในการกำหนดส่วนงานดำเนินงาน ผู้บริหารพิจารณาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก (โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 26)

แต่ละส่วนงานดำเนินงานมีการบริหารงานแยกจากกันโดยมีวิธีการตลาดและข้อมูลอื่นที่แตกต่างกัน รายการโอนระหว่างส่วนงานทั้งหมดเป็นราคาตลาดซึ่งอ้างอิงจากลูกค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับการขายสินค้านั้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทใช้นโยบายในการวัดมูลค่าเดียวกันกับที่ใช้ในงบการเงินนี้

4.6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารคนสำคัญ และกรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.7 รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่บริษัทได้รับจากการขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่บริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท บริษัทต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องบันทึกราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บริษัทจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

การขายสินค้า

บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้าซึ่งก็คือเมื่อส่งมอบสินค้า และไม่มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับในสินค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยังสถานที่ที่กำหนด

โดยปกติบริษัทจะขายสินค้าพร้อมกับให้ส่วนลดตามปริมาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทั้งหมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จากการขายนี้จะรับรู้ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วยส่วนลดตามจำนวนที่ประมาณการไว้ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าที่คาดหวังจากข้อมูลในอดีต โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างสูงที่จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญ หนังสือที่ต้องชำระคืน (รวมอยู่ในเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น) จะรับรู้สำหรับส่วนลดตามปริมาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับยอดขายจนถึงสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทพิจารณาว่าไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากการขายมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 7 วันถึง 120 วันซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในตลาด

บริษัทรับรู้ลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า เนื่องจากเป็นจุดที่บริษัทมีสิทธิ์ได้รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดเว้นแต่กำหนดเวลาในการชำระเงิน

การให้บริการ

รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิงจากขั้นความสำเร็จของงานที่ทำเสร็จ

รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างและอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้า

สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าหรือจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื่น รวมถึงส่วนลดหรือเงินคืนในอนาคต จะรับรู้เป็นรายการหักจากรายได้ เว้นแต่การจ่ายสิ่งตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการแยกต่างหาก

4.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้ในกำไรขาดทุนเมื่อมีการให้บริการหรือเมื่อเกิดรายการ

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ ที่เข้าเงื่อนไข ถือเป็น ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สินทรัพย์นั้นมาใช้งานได้ตามประสงค์หรือนำไปขาย ต้นทุนการกู้ยืมอื่น รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ในระหว่างงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการในต้นทุนทางการเงิน

4.10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน เมื่อทวงถาม

4.11 ลูกหนี้

ลูกหนี้แสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าน่าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและ/หรือการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อระหว่าง 7 วันถึง 120 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการ หมุนเวียน

บริษัทรับรู้ลูกหนี้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่ เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ สิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากบริษัทตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสด ตามสัญญา

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุน ด้านเครดิตในอดีต ซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้านในการชำระหนี้ และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปัจจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.12 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ บริษัทจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่บริษัทเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL บริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ง) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย – สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - บริษัทจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

จ) การด้อยค่า

บริษัทประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

สำหรับลูกหนี้การค้า บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหนี้ตั้งแต่วันที่บริษัทเริ่มรับรู้ลูกหนี้

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.13 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

บริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกบริษัทต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากบริษัทมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน บริษัทจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษัทจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษัทจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

4.14 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าสูญหายในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติและใกล้เคียงกับต้นทุนจริง แต่ไม่รวมต้นทุนการกักขัง มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นพร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย บริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

4.15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนในปีที่มีการขายเงินลงทุน เมื่อเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษัทย่อย

4.16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน

ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานแสดงมูลค่าด้วยราคาประเมินขึ้นใหม่ ราคาที่ประเมินใหม่ถือเป็นมูลค่ายุติธรรมตามการประเมินของผู้ประเมินอิสระ กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการตีราคาใหม่เมื่อมีปัจจัยทางการตลาดที่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ (โปรดดูหมายเหตุ 13) ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาใหม่ จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากเคยมีการตีราคาลดลงหรือขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) และได้รับรู้รายการดังกล่าวในกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนไม่เกินจำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนงวดก่อนแล้วและส่วนที่เหลือจะบันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในทางกลับกัน หากเคยมีการรับรู้กำไรจากการประเมินราคาเพิ่มขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่เกินจำนวนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นงวดก่อนแล้ว และส่วนที่เหลือจะบันทึกในกำไรขาดทุน ราคาตีใหม่ที่คงเหลือในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกโอนไปยังกำไรสะสมเมื่อมีการขาย

อาคารและอุปกรณ์อื่น

อาคาร และอุปกรณ์อื่น รับรู้ราคาเริ่มแรกด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่สามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์เพื่อทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อาคารและอุปกรณ์อื่น จะถูกวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อตัดจำหน่ายราคาทุนตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 – 20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	15 – 50 ปี
เครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน	5 – 20 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 – 10 ปี
ยานพาหนะ	5 – 15 ปี

การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการจำหน่ายและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น

4.17 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำรายการ และแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอาคาร คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 15 ปี

4.18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อตัดจำหน่ายราคาทุน ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินไว้ประมาณ 5 - 10 ปี

4.19 ค่าความนิยม

ค่าความนิยม แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการรวมธุรกิจซึ่งไม่สามารถระบุและแยกแสดงรายการในการบันทึกบัญชีได้ ค่าความนิยมแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) อ้างอิงหมายเหตุ 17 เพื่ออธิบายกระบวนการทดสอบการด้อยค่า

4.20 การเช่าสินทรัพย์

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระยะสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

การวัดมูลค่าและรับรู้สัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงินรวมและเฉพาะของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อถอน ณ วันสิ้นสุดสัญญา และการจ่ายชำระ ตามสัญญาเช่า ก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ)

กลุ่มบริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะประเมินการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยระหว่างการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญาเช่าได้ อัตราดอกเบี้ยตามนัยประเมินจากอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายเพื่อกู้ยืมเงินในมูลค่าและระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากัน

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ และราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น

ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่มแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าจะลดลงจากการจ่ายชำระ และเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่าย เรื่องดังกล่าวเป็นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ หรือ การปรับเปลี่ยน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าคงที่อย่างมีสาระสำคัญ เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่จะส่งผลให้ต้องปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ เช่นเดียวกัน และถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้วผู้เช่าต้องรับรู้จำนวนที่เหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย สัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

4.21 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อกิจการเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลง หรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ออกไป

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

1. ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
2. ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน (SPPI)

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุน ในต้นทุนทางการเงิน รายได้ทางการเงิน หรือ รายการทางการเงินอื่น ยกเว้นค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกรับรู้มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
2. ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจ่ายจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVTPL)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้ หากไม่คำนึงตามโมเดลธุรกิจ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อกำหนดตามสัญญาไม่ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI) จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน รวมถึงอนุพันธ์ทางการเงินทั้งหมด

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อขายสินทรัพย์ขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
2. ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น (SPPI) ในวันที่กำหนดไว้

กำไรหรือขาดทุนที่บันทึกอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) จะถูกจัดประเภทใหม่เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

การด้อยค่า

กลุ่มบริษัทได้พิจารณาด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจำหน่าย และวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มตามประเภทของลูกหนี้ และพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปัจจัยภายนอก รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อชำระชำระของลูกหนี้

กลุ่มบริษัทประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

กลุ่มบริษัทพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในอดีต ร่วมกับการคาดการณ์ในอนาคต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการแยกต่างหาก

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้รวมถึงเงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรับปรุงด้วยต้นทุนการทำรายการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยคำนวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

4.22 การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนทุกวันที่มีการจัดทำรายงาน ว่ามีข้อบ่งชี้การด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งผันแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่มีการจัดทำรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.23 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.25 ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ แสดงด้วยมูลค่าของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ประกอบด้วยส่วนเกินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญ ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้น ถูกหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกำไรและขาดทุนจากการตีราคาใหม่ของที่ดิน (โปรดดูหมายเหตุ 4.14)
- ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยกำไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของหน่วยงานในต่างประเทศ (โปรดดูหมายเหตุ 4.4)
- ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วยขาดทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กำไรสะสมประกอบด้วยกำไรงวดปัจจุบันและกำไรสะสมงวดก่อน

รายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.26 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4.27 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน แบ่งเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายสมทบ และโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายสมทบ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งกำหนดให้พนักงานและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน โดยที่สิทธิประโยชน์ของกองทุนได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับอนุญาต กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่ต้องจ่ายเงินสมทบอีก กลุ่มบริษัทรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รับบริการจากพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งต้องจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยอ้างอิงจากระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดท้าย กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุงานไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผู้บริหารประมาณภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุงานไว้เป็นรายปีตามการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งอ้างอิงจากอัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการตาย ปัจจัยในการคิดลดอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้องกับสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ ระยะเวลาคงกำหนดไว้ใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินดังกล่าว

กำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ แสดงรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้โดยตรงเข้ากำไรสะสม

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.28 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยผลรวมของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระ โดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ขาดทุนสะสมทางภาษีหรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะสามารถหักกับกำไรทางภาษีในอนาคตได้ โดยกลุ่มบริษัทประเมินจากการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตปรับปรุงด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและข้อจำกัด โดยเฉพาะของการใช้ขาดทุนและเครดิตทางภาษี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยทั่วไปจะรับรู้ทั้งหมดนอกจากจะได้รับยกเว้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ เป็นผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวของค่าความนิยม หรือ รายการที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย

4.29 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี

4.30 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สินในการประกันสินค้า ข้อพิพาท สัญญาที่ไม่สามารถบอกเลิกได้ หรือข้อเรียกร้องอื่น รับรู้ เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ทำให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นและจำนวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ จังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องจ่ายยังคงมีความไม่แน่นอน

ประมาณการหนี้สิน วัดมูลค่าด้วยประมาณการรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถหาได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในปัจจุบันด้วย ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันเมื่อมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจำนวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสำคัญ

การชดเชยซึ่งกลุ่มบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอนจากบุคคลที่สาม จะถูกรับรู้เป็นรายการสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการรับรู้หนี้สิน หากไม่มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากภาระผูกพันในปัจจุบัน รายการดังกล่าวจะถือเป็นรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่การที่จะเสียทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว

4.31 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สิ้นปี

อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการที่เคยทำได้ หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทพิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก

สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของสินทรัพย์ที่เช่า

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากบริษัทพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท

การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้

- ใช้ข้อมูลในการจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของบริษัทที่เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
- ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

การตัดจ่ายของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม

ในการประเมินการตัดจ่าย ผู้บริหารประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใช้อัตราดอกเบี้ยในการคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตและการพิจารณาอัตราการคิดลดที่เหมาะสมหรือไม่

ภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

ผู้บริหารประมาณการภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยอ้างอิงข้อสมมุติฐานสำคัญๆหลายประการ เช่น อัตราเงินเฟ้อมาตรฐาน อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของสมมุติฐานดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อจำนวนของภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานรายปี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ผู้บริหารใช้วิธีการประเมินมูลค่าในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน โดยใช้ข้อสมมุติที่ผู้ร่วมตลาดใช้ในการกำหนดราคาสินทรัพย์ ข้อสมมุติของผู้บริหารกำหนดจากข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งอาจไม่สามารถหาได้เสมอไป ทั้งนี้ ผู้บริหารจะใช้ประมาณการที่ดีที่สุดที่จะสามารถหาได้ การประมาณการมูลค่ายุติธรรมอาจแตกต่างจากราคาที่เกิดขึ้นจริงที่จะเกิดขึ้นกับรายการค้าที่เป็นไปตามราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอันเกิดมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มตามประเภทของลูกหนี้ และพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปัจจัยภายนอก รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้ ซึ่งพิจารณา ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			รวม
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	352,530	-	-	352,530
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	363,547	-	-	363,547
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	1,052	-	-	1,052
รวม	717,129	-	-	717,129
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	30,229	-	-	30,229
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,702	-	-	5,702
รวม	35,931	-	-	35,931

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			รวม
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	330,354	-	-	330,354
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	409,367	-	-	409,367
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	30,101	-	-	30,101
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	1,052	-	-	1,052
รวม	770,874	-	-	770,874
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	34,968	-	-	34,968
หนี้สินตามสัญญาเช่า	82,891	-	-	82,891
รวม	117,859	-	-	117,859

6. ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

องค์ประกอบของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อยที่บริษัทถือโดยตรง มีดังนี้

บริษัท	ประเทศที่จัดตั้งและดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนการถือครองหุ้น ณ วันสิ้นปี (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
		2564	2563	
บริษัท นิสเทิร์น สตีล จำกัด	ไทย	99.99	99.99	รับจ้างผลิตเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็กตัวซี และลวดตะแกรงเหล็ก
บริษัท เมก้า ทรานส์แอนดโลจิส จำกัด	ไทย	99.99	99.99	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้าหนัก
บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็ก รูปพรรณ จำกัด	ลาว	97.11	97.11	ผลิตและจำหน่ายเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น และเหล็กตัวซี รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

7. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือกรรมการร่วมกัน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ดำเนินงาน /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
<i>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
บริษัท นานา วัสดุเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท พนิชสวัสดิ์ จำกัด	ไทย	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูไนเต็ต สตีล ไพพ์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซิตีเมทอล จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ร้านกวางฝาลอหะกิจ	ไทย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลาว	บุคคลใกล้ชิดกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

นโยบายกำหนดราคา

รายการค้า	นโยบายราคา
ขายสินค้า ซื้อสินค้า และค่าบริการขนส่งสินค้า	ราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
รายได้และค่าใช้จ่ายในการเช่าสินทรัพย์และบริการอื่น	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	ตามสัญญา
ค่าจ้างผลิตสินค้า	ต้นทุนบวกกำไรขั้นต้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	56,077	51,331
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	37,385	-	37,385	-
รวม	37,385	-	93,462	51,331

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	17,415	32,802
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทย่อย	-	-	12,686	-
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	30,101	32,802

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	1 มกราคม	ในระหว่างปี		31 ธันวาคม
	2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2564
บริษัทย่อย	32,802	1,000	3,701	30,101

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยในประเทศไทย เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยในประเทศไทย เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีกำหนดรับชำระคืนเงินต้นสิ้นสุดในปี 2569

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	7,995	9,541
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,268	18,914	6,268	18,914
รวม	6,268	18,914	14,263	28,455
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว				
บริษัทย่อย	-	-	77,188	80,863
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,384	5,362	4,384	5,362
รวม	4,384	5,362	81,572	86,225

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
ผู้บริหารสำคัญ				
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	14,372	13,647	11,381	10,781

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

รายการบัญชีกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
ขายสินค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	356,086	526,412	356,086	526,412
บริษัทย่อย	-	-	232,895	202,992
รวม	356,086	526,412	588,981	729,404
รายได้ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าบริการอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	266	325
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	1,077	1,323
ซื้อสินค้าและบริการ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	839,887	702,445	839,887	702,445
บริษัทย่อย	-	-	1	-
รวม	839,887	702,445	839,888	702,445
ค่าจ้างผลิตสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	83,511	98,685
ค่าบริการขนส่งสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	66,364	66,395
ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าบริการอื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,200	1,200	1,200	1,200
บริษัทย่อย	-	-	9,663	-
รวม	1,200	1,200	10,863	1,200
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	-	26

(หน่วย : พันบาท)

รายการบัญชีกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	37,483	31,348	28,295	24,133
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6,358	991	4,497	808
รวม	43,841	32,339	32,792	24,941

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ร่วมค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงิน 37.98 ล้านบาท โดยนำที่ดินมูลค่า 6 ล้านบาท ร่วมจำนองเป็นหลักประกันลำดับสอง

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	63	156	29	40
เงินฝากสถาบันการเงิน				
- เงินฝากกระแสรายวัน	28,742	47,288	25,130	40,951
- เงินฝากออมทรัพย์	323,788	84,667	305,224	78,264
รวม	352,593	132,111	330,383	119,255

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 – 0.25 ต่อปี (2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 – 0.25 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	326,163	275,382	315,905	262,537
ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย	-	-	56,069	-
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	37,385	-	37,385	51,331
รวม	363,548	275,382	409,359	313,868
ลูกหนี้อื่น – ลูกค้าทั่วไป	9	9	-	1
ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย	-	-	8	-
รวม	9	9	8	1
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	363,557	275,391	409,367	313,869

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำแนกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไปและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	290,678	236,537	309,524	272,091
เกินกำหนดชำระเป็นเวลา :				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	68,011	37,584	94,980	34,565
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน	1,331	1,142	1,331	7,097
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน	3,893	3,784	3,893	3,780
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	15,479	15,017	15,387	14,888
รวม	379,392	294,064	425,115	332,421
<u>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้</u>	(15,844)	(18,682)	(15,756)	(18,553)
<u>ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไปและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ</u>	363,548	275,382	409,359	313,868

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(18,682)	(8,623)	(18,553)	(8,487)
<u>บวก</u> รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้	(1,031)	(11,193)	(1,026)	(11,193)
<u>หัก</u> กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้	3,869	1,134	3,823	1,127
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(15,844)	(18,682)	(15,756)	(18,553)

10. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
วัตถุดิบ	440,222	394,486	435,651	383,705
สินค้ำระหว่างผลิต	85,926	53,683	71,485	51,682
สินค้ำสำเร็จรูป	590,344	410,325	540,430	384,250
วัตถุดิบและสินค้ำระหว่างทาง	8	190,883	8	190,883
วัสดุโรงงาน	6,607	6,969	2,874	3,449
รวม	1,123,107	1,056,346	1,050,448	1,013,969
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(17,964)	(286)	(17,964)	(286)
สุทธิ	1,105,143	1,056,060	1,032,484	1,013,683

ในระหว่างปี มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้ำสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(286)	(3,316)
บวก รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น	(25,656)	(5,061)
หัก กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า	7,978	8,091
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(17,964)	(286)

รายการที่บันทึกเป็นต้นทุนขายสินค้ำ มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
ต้นทุนของสินค้ำที่ขาย	5,354,035	4,868,690	5,386,039	4,872,600
บวก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้ำตามราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	25,656	5,061	25,656	5,061
หัก กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้ำตามราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(7,978)	(8,091)	(7,978)	(8,091)
รวมต้นทุนขาย	5,371,713	4,865,660	5,403,717	4,869,570

11. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำอายุ 12 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.65 – 1.05 ต่อปีที่ติดภาระค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนร้อยละการลงทุน		งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
					2564		2563	
	2564	2563	2564	2563	เงินลงทุน		เงินลงทุน	
				วิธีราคาทุน	เงินปันผล	วิธีราคาทุน	เงินปันผล	
บริษัท นีสเทิร์นสตีล จำกัด	90,000	90,000	99.99	99.99	99,000	-	99,000	-
บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิส จำกัด	30,000	30,000	99.99	99.99	30,000	-	30,000	-
บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรม เหล็กรูปพรรณ จำกัด	121,970	121,970	97.11	97.11	87,770	-	87,770	-
รวม					216,770	-	216,770	-

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและ		เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์		
	ส่วนปรับปรุง	อาคารและ	และเครื่องมือ	และอุปกรณ์	ระหว่างทาง	และระหว่าง	รวม
ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องใช้	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง		
ราคาทุน							
วันที่ 1 มกราคม 2564	183,855	321,347	552,146	26,154	136,772	243	1,220,517
ซื้อเพิ่ม	4,700	24	2,360	2,095	965	23,814	33,958
จำหน่าย	-	-	-	(2,468)	-	-	(2,468)
โอนเข้า / (โอนออก)	2,481	1,792	4,414	14	11,802	(20,503)	-
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	191,036	323,163	558,920	25,795	149,539	3,554	1,252,007
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
วันที่ 1 มกราคม 2564	(14,899)	(152,131)	(362,419)	(22,831)	(63,049)	-	(615,329)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,619)	(12,386)	(21,926)	(1,474)	(8,493)	-	(45,898)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	2,353	-	-	2,353
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(16,518)	(164,517)	(384,345)	(21,952)	(71,542)	-	(658,874)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	174,518	158,646	174,575	3,843	77,997	3,554	593,133
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564							
ต้นทุนขาย							34,071
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							11,827
รวม							45,898

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและ		เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์		
	ส่วนปรับปรุง	อาคารและ	และเครื่องมือ	และอุปกรณ์	ระหว่างทาง	และระหว่าง	รวม
ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องใช้	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง		
ราคาทุน							
วันที่ 1 มกราคม 2563	180,796	281,557	518,775	25,072	119,265	-	1,125,465
ซื้อเพิ่ม	-	39	4,804	1,107	17,813	73,304	97,067
จำหน่าย	-	-	(1,676)	(25)	(314)	-	(2,015)
โอนเข้า / (โอนออก)	3,059	39,751	30,243	-	8	(73,061)	-
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	183,855	321,347	552,146	26,154	136,772	243	1,220,517
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
วันที่ 1 มกราคม 2563	(13,419)	(140,836)	(342,018)	(21,595)	(55,565)	-	(573,433)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,480)	(11,295)	(22,054)	(1,238)	(7,798)	-	(43,865)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	1,653	2	314	-	1,969
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(14,899)	(152,131)	(362,419)	(22,831)	(63,049)	-	(615,329)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	168,956	169,216	189,727	3,323	73,723	243	605,188
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563							
ต้นทุนขาย							27,375
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							16,490
รวม							43,865

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท						
	ที่ดินและ		เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์		
	ส่วนปรับปรุง	อาคารและ	และเครื่องมือ	และอุปกรณ์	ระหว่างทาง	และระหว่าง	รวม
ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องใช้	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง		
ราคาทุน							
วันที่ 1 มกราคม 2564	112,174	143,256	248,017	14,672	9,587	243	527,949
ซื้อเพิ่ม	4,700	24	625	1,815	879	7,910	15,953
จำหน่าย	-	-	-	(1,761)	-	-	(1,761)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	1,547	3,651	14	-	(5,212)	-
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	116,874	144,827	252,293	14,740	10,466	2,941	542,141
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
วันที่ 1 มกราคม 2564	(4,827)	(57,339)	(165,466)	(12,456)	(7,372)	-	(247,460)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(546)	(5,963)	(9,711)	(1,013)	(460)	-	(17,693)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	1,647	-	-	1,647
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(5,373)	(63,302)	(175,177)	(11,822)	(7,832)	-	(263,506)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	111,501	81,525	77,116	2,918	2,634	2,941	278,635

กรรมการ

กรรมการ

40

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

(นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท							
ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และเครื่องมือ เครื่องใช้		ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างทาง และระหว่าง ก่อสร้าง		รวม
		โรงงาน	สำนักงาน				
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564							
ต้นทุนขาย							12,093
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							5,600
รวม							<u>17,693</u>

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท							
ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และเครื่องมือ เครื่องใช้		ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างทาง และระหว่าง ก่อสร้าง		รวม
		โรงงาน	สำนักงาน				
ราคาทุน							
วันที่ 1 มกราคม 2563	112,174	131,338	224,624	13,813	8,152	-	490,101
ซื้อเพิ่ม	-	23	1,303	884	1,749	35,896	39,855
จำหน่าย	-	-	(1,668)	(25)	(314)	-	(2,007)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	11,895	23,758	-	-	(35,653)	-
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	<u>112,174</u>	<u>143,256</u>	<u>248,017</u>	<u>14,672</u>	<u>9,587</u>	<u>243</u>	<u>527,949</u>
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
วันที่ 1 มกราคม 2563	(4,270)	(51,606)	(158,967)	(11,688)	(7,234)	-	(233,765)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(557)	(5,733)	(8,143)	(770)	(452)	-	(15,655)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	1,644	2	314	-	1,960
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	<u>(4,827)</u>	<u>(57,339)</u>	<u>(165,466)</u>	<u>(12,456)</u>	<u>(7,372)</u>	<u>-</u>	<u>(247,460)</u>
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	<u>107,347</u>	<u>85,917</u>	<u>82,551</u>	<u>2,216</u>	<u>2,215</u>	<u>243</u>	<u>280,489</u>

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563

ต้นทุนขาย	10,955
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,700
รวม	<u>15,655</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรสำหรับการผลิต ซึ่งมีราคาตามบัญชีในงบการเงินรวม จำนวน 103.96 ล้านบาท และ 106.47 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 94.25 ล้านบาท และ 96.09 ล้านบาท ตามลำดับ ติดจำนองเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่ออื่นๆ จากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 28.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ราคาทุนในงบการเงินรวม จำนวน 359.60 ล้านบาท และ 354.47 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 167.64 ล้านบาท และ 167.09 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวน แต่ยังคงใช้งานอยู่

14. สัญญาเช่า

14.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	16,026	43,423
เพิ่มขึ้น	-	49,226
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	16,026	92,649
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	16,026	92,649
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,479)	(5,379)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(2,479)	(5,379)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,292)	(6,997)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(4,771)	(12,376)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	13,547	87,270
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	11,255	80,273
ค่าเสื่อมราคา		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563	(2,479)	(5,379)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2564	(2,292)	(6,997)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า จำนวน 0.82 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารคลังสินค้า 2 แห่งของบริษัท บนที่ดินซึ่งทำสัญญาเช่าจากบุคคลภายนอก 2 ฉบับ โดยมีอายุการเช่าฉบับละ 15 ปี อาคารคลังสินค้าดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยบริษัทได้บันทึกตัดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า จำนวน 3.18 ล้านบาท เป็นค่าเช่าที่ดินของบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทำสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก 2 ฉบับ โดยมีระยะเวลา 15 - 30 ปี โดยบริษัทย่อยได้บันทึกตัดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

14.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
	2564	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า		
ไม่เกิน 1 ปี	1,700	9,205
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4,500	34,520
เกินกว่า 5 ปี	-	71,973
รวม	6,200	115,698
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอดตัดบัญชี	(498)	(32,807)
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,483)	(5,340)
สุทธิ	4,219	77,551

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าค้ำประกันสินค้ำกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลา 3 - 15 ปี และกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี

การชำระค่าเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทเลือกไม่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12 เดือน) หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ การจ่ายชำระภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรง นอกจากนี้ค่าเช่าผันแปรบางรายการไม่ได้รับอนุญาตให้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	1,029	769

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม
ราคาทุน	
วันที่ 1 มกราคม 2563	5,060
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	5,060
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	5,060
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
วันที่ 1 มกราคม 2563	(3,114)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(337)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(3,451)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(338)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(3,789)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,609
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,271

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ราคาทุน		
วันที่ 1 มกราคม 2563	7,896	7,009
ซื้อเพิ่ม	249	27
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	8,145	7,036
ซื้อเพิ่ม	1,263	1,245
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	9,408	8,281
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
วันที่ 1 มกราคม 2563	(6,249)	(5,555)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(593)	(426)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(6,842)	(5,981)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(483)	(385)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(7,325)	(6,366)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี		
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,303	1,055
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,083	1,915

17. ค่าความนิยม

ค่าความนิยม จำนวน 15 ล้านบาท เกิดจากการซื้อบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุปรพรรณ จำกัด ในระหว่างปี 2558

การทดสอบการด้อยค่า

กิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบมูลค่างตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากประมาณการกระแสเงินสดสุดท้าย ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตในตารางด้านล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ แสดงได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	1.00	1.00
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	12.56	12.00

หากประมาณการอัตราคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี กลุ่มกิจการยังคงไม่มีค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	150,000
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท	-	26,240
รวม	-	176,240

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MIT, MLR – 3 ถึง MRR ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรตามหมายเหตุ 13 รวมทั้งโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันในสินเชื่อและกลุ่มบริษัทร่วมค้ำประกัน ในวงเงิน จำนวน 840 ล้านบาท

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป	19,769	124,884	19,769	124,884
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,266	18,900	14,207	28,398
เจ้าหนี้อื่น – ผู้ค้าทั่วไป	4,192	5,292	936	2,243
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2	14	56	57
รวม	30,229	149,090	34,968	155,582

20. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
โบนัสค้างจ่าย	25,390	15,240	19,962	11,955
ค่าขนส่งค้างจ่าย	7,250	5,828	7,250	5,828
เงินเดือนพนักงานและผลประโยชน์อื่นค้างจ่าย	2,699	2,180	2,090	1,584
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,098	2,776	822	1,274
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	1,471	1,085	1,035	789
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	165	-	165
รวม	38,908	27,274	31,159	21,595

21. ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

21.1 โครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	22,303	20,625	18,455	16,925
ผลกระทบที่บันทึกเพิ่มในงบกำไรขาดทุน				
- ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,202	1,407	1,045	1,207
- ต้นทุนทางการเงิน	431	527	373	448
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(6,142)	(256)	(4,311)	(125)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	17,794	22,303	15,562	18,455

ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำคัญ มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราคิดลด สำหรับพนักงานรายเดือน	ร้อยละ 2.02-2.47 ต่อปี	ร้อยละ 2.47 ต่อปี
อัตราคิดลด สำหรับพนักงานรายวัน	ร้อยละ 2.02-2.47 ต่อปี	ร้อยละ 2.47 ต่อปี
อัตราการตาย	ตารางมรณะไทยปี 2560	ตารางมรณะไทยปี 2560
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สำหรับพนักงานรายเดือน	ร้อยละ 5.84-6.04 ต่อปี	ร้อยละ 5.84 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สำหรับพนักงานรายวัน	ร้อยละ 2.71-4.87 ต่อปี	ร้อยละ 2.71 ต่อปี
อายุเกษียณ	60 ปี	60 ปี
จำนวนพนักงาน	411 คน	274 คน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(757)	(691)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	810	741
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	911	823
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(855)	(771)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อปี)	(1,253)	(1,055)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)	1,408	1,187

21.2 โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนตามงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1.35 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท ตามลำดับ

22. ภาษีเงินได้

รายการกระทบยอดภาษีเงินได้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
กำไรก่อนภาษี	924,688	484,014	890,249	455,019
อัตราภาษี (ร้อยละ)	20	20	20	20
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษี	184,938	96,803	178,050	91,004
ปรับปรุงด้วย :				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักจากรายได้ทางภาษี	6,026	2,151	4,308	2,099
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้	(4,896)	(5,659)	(4,179)	(3,684)
กำไรจากการดำเนินงานที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน	-	(13,705)	-	(13,300)
ภาษีของผลขาดทุนในปีก่อนหน้าที่นำมาหักภาษี	-	(702)	-	-
รายการระหว่างกัน	568	(614)	-	-
อัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลง	-	(2,410)	-	-
ผลประโยชน์ทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึกเป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(2,047)	-	-
ภาษีเงินได้	<u>186,636</u>	<u>73,817</u>	<u>178,179</u>	<u>76,119</u>
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	184,738	80,623	177,041	78,438
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	1,898	(6,806)	1,138	(2,319)
รวมภาษีเงินได้	<u>186,636</u>	<u>73,817</u>	<u>178,179</u>	<u>76,119</u>

23. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			31 ธันวาคม 2564
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	1 มกราคม 2564	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3,710	(560)	-	3,150
สำรองค่าเผื่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,461	(901)	-	3,560
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา	2,047	(1,035)	-	1,012
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์	(21,248)	598	-	(20,650)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ :	(11,030)	(1,898)	-	(12,928)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			31 ธันวาคม 2563
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	1 มกราคม 2563	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,697	2,013	-	3,710
สำรองค่าเผื่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,125	336	-	4,461
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา	-	2,047	-	2,047
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์	(23,658)	2,410	-	(21,248)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ :	(17,836)	6,806	-	(11,030)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			31 ธันวาคม 2564
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	1 มกราคม 2564	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3,710	(559)	-	3,151
สำรองค่าเผื่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,691	(579)	-	3,112
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(11,095)	-	-	(11,095)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ :	(3,694)	(1,138)	-	(4,832)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			31 ธันวาคม 2563
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	1 มกราคม 2563	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,697	2,013	-	3,710
สำรองค่าเผื่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,385	306	-	3,691
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(11,095)	-	-	(11,095)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ :	(6,013)	2,319	-	(3,694)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากผลกระทบจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้านำลดลง จำนวน 17.96 ล้านบาท (2563 : จำนวน 0.29 ล้านบาท) ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

24. ส่วนของผู้ถือหุ้น

24.1 ทุนเรือนหุ้น

รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วมีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	549,999,244	1.00	549,999,244
เพิ่มทุน	49,999,900	1.00	49,999,900
ลดทุน	(100,000,149)	1.00	(100,000,149)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	499,998,995	1.00	499,998,995
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	449,999,095	1.00	449,999,095
เพิ่มทุน	49,998,851	1.00	49,998,851
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	499,997,946	1.00	499,997,946

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 549,999,244 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น 449,999,095 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 454 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหุ้นสามัญจำนวน 99,999,695 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ที่ได้หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 449,999,095 บาท เป็น 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าจำนวน 50.00 ล้านบาท เพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับหุ้นปันผลจำนวน 49,998,851 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ และรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

24.2 สรรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกักเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองหนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

24.3 เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 450 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงิน 31.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 21 เมษายน 2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 450 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.3611 บาท เป็นจำนวนเงิน 162.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปันผล	บาทต่อหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	จำนวน (ล้านบาท)
หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111	450	50.00
เงินปันผล	0.2500	450	112.50
รวม	0.3611	450	162.50

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 6 กันยายน 2564

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	124,654	121,947	76,489	74,096
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	43,842	32,339	32,792	24,941
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	49,427	47,275	25,074	21,460
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	74,135	85,346	101,421	117,060
ค่าจ้างผลิตสินค้า	154	5	83,665	98,690
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าตามราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(17,678)	(3,030)	(17,678)	(3,030)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	21,703	20,783	-	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	3,362,214	2,977,397	3,330,647	2,959,844
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2,098,969	1,865,239	2,095,597	1,865,239
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	(219,390)	(74,697)	(175,984)	(102,292)

26. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่สร้างรายได้หลัก 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ซ่อมมาขายไป (รวมวัตถุดิบ) และ (2) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ข้อมูลรายได้ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ชื่อมาขายไป (รวมวัตถุดิบ)		ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	2,043.19	1,717.52	4,477.62	3,885.50	-	-	6,520.81	5,603.02
รายได้ระหว่างส่วนงาน	223.88	198.39	85.77	98.68	(309.65)	(297.07)	-	-
รวมรายได้	2,267.07	1,915.91	4,563.39	3,984.18	(309.65)	(297.07)	6,520.81	5,603.02
ดอกเบี้ยรับ	0.96	1.05	1.92	2.36	(1.08)	(1.35)	1.80	2.06
ดอกเบี้ยจ่าย	2.19	3.63	4.40	8.21	(4.87)	(3.88)	1.72	7.96
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	-	-	54.44	50.95	(5.43)	(3.68)	49.01	47.27
กำไรของส่วนงาน	260.28	84.99	478.88	320.82	(1.11)	4.38	738.05	410.19
สินทรัพย์ของส่วนงาน	815.66	716.00	1,641.84	1,488.94	-	-	2,457.50	2,204.94
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน ของส่วนงาน	-	-	(86.25)	133.72	-	-	(86.25)	133.72
หนี้สินของส่วนงาน	-	-	179.68	449.33	-	-	179.68	449.33

กลุ่มบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลการจำแนกรายได้ตามภูมิศาสตร์ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ชื่อมาขายไป (รวมวัตถุดิบ)		ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	
ในประเทศ	2,264.84	1,915.03	4,289.61	3,726.93	(309.65)	(296.56)	6,244.80	5,345.40
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	2.23	0.88	273.78	257.25	-	(0.51)	276.01	257.62
รวม	2,267.07	1,915.91	4,563.39	3,984.18	(309.65)	(297.07)	6,520.81	5,603.02

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัท ไม่มีรายได้จากการขายลูกค้ารายใดที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

27. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้

เลขที่	ลงวันที่	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	วันที่เริ่มมีรายได้	วันที่สิ้นสุดการได้สิทธิประโยชน์
บริษัท				
62-0968-1-04-1-0	15 ก.ค. 2562	ผลิตเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น	4 ก.ย. 2562	3 ก.ย. 2565
บริษัทย่อย				
2488(2)/2557	25 ส.ค. 2557	ผลิตเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น	29 ก.พ. 2559	29 ก.พ. 2567

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาสามปีและแปดปีตามลำดับ นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 บริษัทและบริษัทย่อยต้องแสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
2564				
รายได้จากการขาย	13,920	6,816,546	(309,653)	6,520,813
2563				
รายได้จากการขาย	1,053,379	4,846,718	(297,072)	5,603,025

	พันบาท		
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
2564			
รายได้จากการขาย	-	6,470,948	6,470,948
2563			
รายได้จากการขาย	1,038,723	4,504,558	5,543,281

28. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

28.1 บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปล่วงหน้าซึ่งยังไม่ได้รับสินค้า เป็นจำนวนเงิน 171.65 ล้านบาท และ 65.52 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

28.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	สกุลเงิน	งบการเงินรวม					
		31 ธันวาคม 2564			31 ธันวาคม 2563		
		วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	บาท	9.86	2.62	7.24	9.86	2.62	7.24
สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี	บาท	10.00	-	10.00	10.00	-	10.00
สินเชื่อตัวเงินในประเทศ และสินเชื่อการรับซื้อ ตัวเงินค่าสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท	บาท	990.00	136.48	853.52	990.00	176.24	813.76

(หน่วย : ล้านบาท)

	สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
		31 ธันวาคม 2564			31 ธันวาคม 2563		
		วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	บาท	1.05	1.05	-	1.05	1.05	-
สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี	บาท	10.00	-	10.00	10.00	-	10.00
สินเชื่อตัวเงินในประเทศ และสินเชื่อการรับซื้อ ตัวเงินค่าสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท	บาท	990.00	136.48	853.52	990.00	176.24	813.76

ภาวะผูกพันดังกล่าวข้างต้นใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกันกับสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 18

29. เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทจึงใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น

บริษัทมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของบริษัทรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารการเงิน

29.1 ความเสี่ยงจากตลาด

ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน และหุ้นกู้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการบริหารรายรับกับรายจ่ายที่มีภาวะดอกเบี้ยใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกัน โดยทั่วไปอายุของการชำระหนี้เงินกู้ยืมจะยาวกว่าการอายุหนี้ของลูกหนี้การค้า

บริษัทไม่ได้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญสามารถจัดแบ่งตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	2564							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มี		อัตรา	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินฝากธนาคาร	-	-	-	323,788	28,742	352,530	0.05 – 0.25	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	-	-	-	-	363,547	363,547	-	
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	1,052	-	-	-	-	1,052	1.05	
รวม	1,052	-	-	323,788	392,289	717,129		

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	MIT, MLR-3 ถึง MRR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	30,229	30,229	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,483	4,219	-	-	-	5,702	4.51 – 4.84
รวม	1,483	4,219	-	-	30,229	35,931	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	2563						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินฝากธนาคาร	-	-	-	84,667	47,288	131,955	0.05 – 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	-	-	-	-	275,391	275,391	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	72,357	-	-	-	-	72,357	1.05
รวม	72,357	-	-	84,667	322,679	479,703	

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	176,240	-	176,240	MIT, MLR-3 ถึง MRR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	149,090	149,090	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,776	5,702	-	-	-	8,478	4.51 – 4.84
รวม	2,776	5,702	-	176,240	149,090	333,808	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท						
	2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินฝากธนาคาร	-	-	-	305,224	25,130	330,354	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	-	-	-	-	409,367	409,367	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	17,415	12,686	-	-	-	30,101	2.80 - 4.00
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	1,052	-	-	-	-	1,052	1.05
รวม	18,467	12,686	-	305,224	434,497	770,874	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	MIT, MLR-3 ถึง MRR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	34,968	34,968	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,340	26,555	50,996	-	-	82,891	4.51 – 4.84
รวม	5,340	26,555	50,996	-	34,968	117,859	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท						
	2563						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินฝากธนาคาร	-	-	-	78,264	40,951	119,215	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	-	-	-	-	313,869	313,869	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	32,802	-	-	-	-	32,802	2.80 - 4.00
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	72,357	-	-	-	-	72,357	1.05
รวม	105,159	-	-	78,264	354,820	538,243	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	176,240	-	176,240	MIT, MLR-3 ถึง MRR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	155,582	155,582	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,092	22,309	60,581	-	-	87,982	4.51 – 4.84
รวม	5,092	22,309	60,581	176,240	155,582	419,804	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้าบางส่วนและเครื่องจักรจากต่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความจำเป็นและความเหมาะสม อย่างไรก็ตามสัดส่วนการทำรายการซื้อในสกุลเงินตราต่างประเทศไม่มีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับรายการซื้อทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
<u>เงินฝากธนาคาร</u>		
ดอลลาร์สหรัฐ	548,112.08	33.15

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
<u>เงินฝากธนาคาร</u>		
ดอลลาร์สหรัฐ	545,705.03	33.15
<u>ลูกหนี้การค้า</u>		
ดอลลาร์สหรัฐ	1,691,077.94	33.15

29.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ และความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า บริษัทจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ บริษัทจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่น ๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินคือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

แม้ว่าบริษัทจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่บริษัทพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ

ลูกหนี้

บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่จะมีผลต่อความสามารถในการจ่ายชำระของลูกหนี้ นอกจากนี้บริษัทได้พิจารณาสภาพคล่องอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกหนี้บางรายตามหลักความระมัดระวัง

บริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ขอบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้หรือไม่มีการชำระเงินตามสัญญาเมื่อได้ติดตามทวงถามแล้ว

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอื่นจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำไรจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป

29.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มบริษัทมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 352.59 ล้านบาท (2563: 132.11 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

30. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- รักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และ
- รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในการที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มบริษัทอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สินเช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งคำนวณจากหนี้สินสุทธิหารส่วนของเจ้าของ

31. การปรับกระทบยอดหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 กำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน กลุ่มบริษัทจัดประเภทการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่กระแสเงินสดพร้อมหมวดย่อยเพิ่มเติมตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมี ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			รวม
	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทย่อย	หนี้สินตาม สัญญาเช่า	
วันที่ 1 มกราคม 2564	176,240	-	8,478	184,718
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายคืน	(1,951,667)	-	(2,776)	(1,954,443)
เงินสตรับ	1,775,427	-	-	1,775,427
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	5,702	5,702

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			รวม
	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทย่อย	หนี้สินตาม สัญญาเช่า	
วันที่ 1 มกราคม 2563	282,234	-	-	282,234
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายคืน	(4,035,228)	-	(1,291)	(4,036,519)
เงินสดรับ	3,929,234	-	-	3,929,234
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด				
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	-	-	9,769	9,769
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	176,240	-	8,478	184,718

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			รวม
	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทย่อย	หนี้สินตาม สัญญาเช่า	
วันที่ 1 มกราคม 2564	176,240	-	87,982	264,222
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายคืน	(1,951,667)	-	(5,091)	(1,956,758)
เงินสดรับ	1,775,427	-	-	1,775,427
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	82,891	82,891

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			รวม
	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทย่อย	หนี้สินตาม สัญญาเช่า	
วันที่ 1 มกราคม 2563	282,234	5,000	-	287,234
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายคืน	(4,035,228)	(7,001)	(3,843)	(4,046,072)
เงินสดรับ	3,929,234	2,001	-	3,931,235
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด				
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	-	-	42,599	42,599
การได้มา	-	-	49,226	49,226
วันที่ 31 ธันวาคม 2563	176,240	-	87,982	264,222

กรรมการ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการ

(นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน)

62

32. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมกำหนดเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีการพิจารณาให้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ข้อมูลระดับที่ 1	ข้อมูลระดับที่ 2	ข้อมูลระดับที่ 3	รวม
	สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน			
ที่ดินที่ตีราคาใหม่	-	156,621	-	156,621

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	ข้อมูลระดับที่ 1	ข้อมูลระดับที่ 2	ข้อมูลระดับที่ 3	รวม
	สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน			
ที่ดินที่ตีราคาใหม่	-	108,857	-	108,857

กลุ่มบริษัทที่ราคาที่ดินใหม่ตั้งแต่ปี 2558 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยการหาราคาที่ดินเทียบเคียงที่มีการซื้อขาย (ข้อมูลตลาด) และปรับปรุงมูลค่าด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของที่ดินที่ประเมินกับข้อมูลตลาดที่เปรียบเทียบ และใช้เทคนิค Weighted Quality Score (WQS) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่ได้ราคาที่ดินใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายชำระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวในงบการเงิน วันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนเงินที่ทำสัญญา		จำนวนเงินตามสัญญา	
สกุลเงินล้าน USD		สกุลเงินล้านบาท	
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
2564	2563	2564	2563
-	0.50	-	15.67

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์คงเหลือที่เปิดสถานะไว้ซึ่งถือเป็นมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลระดับ 2 มีผลกำไร ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563
	-	0.05

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาการรายงาน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากผลประกอบการของปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 499,997,946 หุ้น ดังนี้

ปันผล	บาทต่อหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	จำนวน (ล้านบาท)
หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.10	500.00	50.00
เงินปันผล	0.27	500.00	135.00
รวม	0.37		185.00

ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบ) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565